



อยากได้ลูกค้าเพิ่มหรือ? เข้าร่วมโครงการ “คะแนนหน้าร้าน” สิ

ทุกธุรกิจต้องการลูกค้าที่พอใจในบริการของตน

การติดแสดง “คะแนนความปลอดภัยและอนามัยของอาหาร” จะช่วยให้ลูกค้าเข้าร้าน
ของท่านมากขึ้น



ติดตามไปรับรองคะแนน Scores on Doors ใ้หน้าร้านของท่าน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าร้านของท่านผ่านการตรวจสอบด้านความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารแล้ว

ประชาสัมพันธ์ประวัติด้านความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารของท่าน

โครงการ Scores on Doors เป็นโครงการให้คะแนนอนามัยอาหารของรัฐ NSW เพื่อยืนยันกับลูกค้าเรื่องอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร

ในโครงการ Scores on Doors นี้จะมีการให้คะแนนความถูกต้องของธุรกิจอาหารในด้านอนามัยและความปลอดภัยของอาหารของร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านอาหารแบบซื้อกลับบ้าน ร้านเบเกอรี่ บาร์และคลับต่างๆ

จะมีการติดแสดงผลการตรวจสอบตามระเบียบที่มีอยู่แล้วของเขตเทศบาลให้ลูกค้าของท่านได้เห็น และเป็นการเพิ่มความแน่นอนของการตรวจสอบ เพราะเทศบาลจะใช้รายการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน

ขั้นตอนของโครงการ Scores on Doors

โครงการ Scores on Doors เป็นโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่าน โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบหรือเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มอีก

เมื่อเทศบาลตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารของท่านที่เป็นประจำเสร็จแล้ว ธุรกิจอาหารแต่ละแห่งในเขตเทศบาลที่เข้าร่วมนั้นจะได้รับคะแนน และถ้าคะแนนนั้นสูงพอ เราก็จะแจกใบรับรองที่มีดาวให้ท่าน เพื่อนำไปติดแสดงไว้ในตำแหน่งที่คนทั่วไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน อย่างเช่น กระดาษหน้าร้านของท่าน ซึ่งจะทำให้ร้านของท่านมีจุดเด่นเหนือคู่แข่งของท่านได้

การคำนวณคะแนนของท่าน

เจ้าหน้าที่เทศบาลจะใช้รายการตรวจสอบของรายงานการตรวจสอบสถานที่ประกอบอาหาร (หรือ FPAR) ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อทำการตรวจสอบแผ่น FPAR นี้ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นรายการตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ และมีระบบแต้มคะแนนที่จะให้คะแนนอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร (3, 4 หรือ 5 ดาว)

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะประเมินด้านต่างๆต่อไปนี้ขณะทำการตรวจสอบ:

- เรื่องทั่วไป: ตรวจสอบว่าท่านแต่งตั้งผู้ดูแลความปลอดภัยของอาหาร (FSS) ที่ผ่านการอบรมแล้วหรือยัง มีใบรับรอง FSS ณ สถานที่หรือไม่ และผู้จับต้องอาหารมีทักษะและความรู้ในการจับต้องอาหารอย่างปลอดภัยแล้วหรือไม่
- การควบคุมการจับต้องอาหาร: การเก็บรักษา การจัดแสดง และการขนส่ง การแปรรูป และความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนข้าม
- การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ การล้างมือและระยะห่างระหว่างจุดสำคัญต่างๆ
- การควบคุมอุณหภูมิของอาหาร
- การควบคุมสัตว์นำโรค
- การออกแบบและการก่อสร้างสถานที่: เรื่องอย่างเช่นแหล่งน้ำ การกำจัดขยะ จุดทิ้งขยะที่ปลอดภัยและเพียงพอ และแสงสว่าง; และ
- ฉลากอาหาร: ถูกต้องและเพียงพอแล้ว

หลังจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้กรอกข้อมูลในรายการตรวจสอบเสร็จ ก็จะมีการบวกแต้มและให้คะแนน แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะออกใบรับรอง Scores on Doors ให้ท่านเพื่อนำไปติดแสดง

ใบรับรองดังกล่าวยังคงเป็นทรัพย์สินของเทศบาลที่ออก และของหน่วยงานอาหารของ NSW

ถ้าท่านได้ใบรับรอง ไม่ว่าจะในระดับคะแนนใด ก็หมายความว่าไม่พบการละเมิดมาตรฐานที่ร้ายแรง จากการตรวจสอบครั้งล่าสุด

คะแนนมาตรฐาน

ระดับคะแนนทุกระดับที่ผ่านเกณฑ์การได้ใบรับรองคือสิ่งยืนยันต่อลูกค้าว่าธุรกิจของท่านได้ผ่านการตรวจสอบด้านความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารอย่างเป็นทางการแล้ว

ถ้าท่านมีใบรับรอง ไม่ว่าจะในระดับคะแนนใด ก็หมายความว่าไม่พบการละเมิดมาตรฐานที่ร้ายแรงจากการตรวจสอบครั้งล่าสุด การละเมิดมาตรฐานอาหารที่ร้ายแรงจะส่งผลให้ท่าน 'ไม่ได้รับคะแนน' และจะไม่ได้ใบรับรองไว้ติดแสดงที่ร้าน

แต้ม	ระดับ	ความหมาย
0-3	★★★★★ ดีเยี่ยม	ธุรกิจนี้ได้รับคะแนนในระดับที่ดีเยี่ยม ซึ่งก็หมายความว่าธุรกิจนี้ได้รับระดับคะแนนที่สูงสุดในด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร
4-8	★★★★ ดีมาก	ธุรกิจนี้มีมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยที่ดีมาก แต่ยังมีปัญหาเล็กๆที่ต้องได้รับการแก้ไข จึงจะได้คะแนนที่สูงกว่านี้
9-15	★★★ ดี	ธุรกิจนี้มีมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยของอาหารในระดับที่ดี แต่ยังคงตรวจพบปัญหาที่ไม่ร้ายแรงมากนัก ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขก่อนจึงจะได้คะแนนที่สูงกว่านี้



บอกให้ลูกค้าทราบว่าคุณ สะอาด

คุณสามารถบอกลูกค้าของคุณได้ว่าอาหารของคุณสะอาดเพียงใด ด้วยการติดใบรับรองไว้ที่กระจกหน้าร้านของคุณ ลูกค้าก็จะมองเห็นได้อย่างง่ายดายว่าร้านของคุณได้คะแนนเท่าใดเวลาที่พวกเขาจะมาที่ร้านของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถประชาสัมพันธ์คะแนนไว้บนเว็บไซต์และในสื่อการตลาดของคุณได้อีกด้วย

มาเข้าร่วมโครงการคะแนนหน้าร้าน

เทศบาลในรัฐ NSW และธุรกิจอาหารทุกแห่ง* ที่ตั้งอยู่ในเขตที่เข้าร่วมนั้นจะสามารถเข้าร่วมในโครงการนี้ได้

ถ้าเขตเทศบาลของคุณเข้าร่วม คุณก็สามารถเข้าร่วมได้ด้วยเช่นกัน ลองสอบถามเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจร้านของคุณ



ดูรายละเอียดและดูว่าเทศบาลของคุณเข้าร่วมหรือเปล่าได้ที่:
www.foodauthority.nsw.gov.au/scoresondors

* โครงการ Scores on Doors (คะแนนหน้าร้าน) มีไว้สำหรับธุรกิจ NSW ที่แปรรูปและขายอาหารพร้อมทาน ซึ่งมีความเสี่ยง (นั่นก็คือต้องการควบคุมอุณหภูมิ) และต้องบริโภคทันที อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านขายของชำ หรือร้านขายผักผลไม้, ร้านอาหารความเสี่ยงต่ำหรือธุรกิจที่ขายอาหารที่เสิร์ฟร้อนที่ไว้ก่อนแล้ว อย่างเช่นมีมน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ, ตลาดนัด, รถขายอาหารเคลื่อนที่, หรือธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตจาก NSW Food Authority และได้รับการตรวจสอบแยกต่างหาก อย่างเช่นร้านขายเนื้อ